

## ข่าวเผยแพร่

No. 187/2567  
8 กรกฎาคม 2567

### คำพิพากษาของศาลฎีกามีผลกระทบต่ออันดับเครดิตของ "บ. สามารถคอร์ปอเรชั่น"

ทริสเรตติ้งประเมินว่าคำพิพากษาของศาลฎีกาที่มีคำสั่งให้ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SAMART) ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยรวมจำนวนทั้งสิ้น 718.69 ล้านบาทให้แก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 13 (BAGOC) และการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) นั้น จะมีผลกระทบต่ออันดับเครดิตของบริษัทในวงจำกัด แม้ว่าการชำระหนี้ในครั้งนี้จะทำให้ภาระหนี้สินของบริษัทเพิ่มขึ้น แต่ทริสเรตติ้งก็คาดว่าอัตราส่วนหนี้สินทางเงินต่อ EBITDA ของบริษัทจะยังคงต่ำกว่าระดับ 3.5 เท่าในช่วงระหว่างปี 2567-2569 ซึ่งยังคงสอดคล้องกับอันดับเครดิตของบริษัทที่ระดับ "BBB" แนวโน้มอันดับเครดิต "Positive" หรือ "บวก"

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 บริษัทได้ประกาศว่าศาลฎีกาและคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำสั่งให้บริษัทต้องชำระเงินต้นจำนวน 190 ล้านบาท และดอกเบี้ยจำนวน 528.69 ล้านบาทให้แก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 13 (BAGOC) และ กกท. อันสืบเนื่องมาจากข้อพิพาทที่กินเวลายาวนานมาตั้งแต่ปี 2540 ดังนั้น เพื่อดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวของศาล บริษัทจึงได้นำเงินไปวางทรัพย์ไว้ ณ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 เพื่อชำระหนี้เงินต้นทั้งจำนวน 190 ล้านบาทและชำระดอกเบี้ยบางส่วนที่จำนวน 40 ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนดอกเบี้ยในส่วนที่เหลือนั้นบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาขอผ่อนชำระเป็นงวดรายปีภายในเวลา 7 ปีซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ กกท.

นอกจากนี้ SAMART ได้มีการตั้งเงินสำรองเพื่อการนี้ไปแล้วเป็นส่วนใหญ่เป็นจำนวน 424 ล้านบาทในเดือนกันยายน 2565 ทั้งนี้ ณ เดือนมีนาคม 2567 บริษัทได้บันทึกประมาณการหนี้สินระยะยาวสำหรับข้อพิพาททางกฎหมายดังกล่าวที่จำนวน 438.47 ล้านบาท และจะตั้งสำรองเพิ่มเติมอีกประมาณ 280 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทในช่วงครึ่งแรกของปี 2567

ในสถานการณ์เลวร้ายที่สุดหากเกิดกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องชำระดอกเบี้ยส่วนที่เหลือในทันทีนั้น ทริสเรตติ้งประเมินว่าบริษัทจะสามารถบริหารจัดการกระแสเงินสดและสภาพคล่องให้เพียงพอที่จะรองรับการชำระหนี้ดังกล่าวได้

บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-098-3000

© บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2567 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มีค่าใช้จ่ายซึ่งแท้จริงหรือค่าเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มีได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมีได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆ โดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: [www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria](http://www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria)